



ประกาศเทศบาลตำบลหนองแขง

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองแขง

ตามที่เทศบาลตำบลหนองแขง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลหนองแขง โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๕ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ และได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๔ การสรรหา และการเลือกสรร แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยนาท (ก.ท.จ.ชัยนาท) ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลหนองแขง โดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดมาตามลำดับ รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งเงื่อนไขให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรให้ทราบ ดังนี้

๑. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เรียงตามลำดับคะแนนสูงสุดมาต่ำสุดตามลำดับ

๒. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๓. การสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง หากภายหลังตรวจสอบพบว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้แล้ว หรือได้รับการแต่งตั้งแล้วก็ตาม เทศบาลตำบลหนองแขงจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งกรณีที่จ้างไปแล้ว และไม่มีสิทธิเป็นพนักงานจ้าง

๔. ผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองแขงตามลำดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรร และต้องทำสัญญาจ้างกับเทศบาลตำบลหนองแขง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวนฤพร ภู่ออน)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแขง

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลหนองแขง
แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลหนองแขง ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕

พนักงานจ้างทั่วไป

๑. ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก สังกัดสำนักปลัดเทศบาล

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เลขประจำตัวผู้สมัคร	คะแนนที่ได้/๑๐๐ คะแนน
๑	นางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมสะอาด	๐๐๓	๙๓.๐๐
๒	นางสาววิลาวัลย์ ดอนแนไพโร	๐๐๑	๙๐.๐๐
๓	นางสาวปาณิสรา ใจเอื้อย	๐๐๒	๘๗.๖๗
๔	นางสาวสุนิสา พูลเหลือ	๐๐๔	๘๖.๐๐